

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ**

กลยุทธ์/มาตรการ	รหัสโครงการ	โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
<b>กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานพระปณิธานให้องค์กรมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือกัน มีความเพียรและจิตเมตตา</b>					
<b>มาตรการที่ 1</b> สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรนักศึกษาในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือประชาชน มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถาบันและประเทศชาติ		1) โครงการวิทย์จิตอาสา	1. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ 2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในการเป็นผู้ให้และมีจิตอาสา	1 โครงการ ร้อยละ 100	อาจารย์ที่ปรึกษา / สโมสรนักศึกษา
		2) โครงการคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล	1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล	ร้อยละ 75	ศูนย์การเรียนรู้
<b>กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
<b>มาตรการที่ 1</b> ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลธรรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับการพัฒนานักศึกษา	G-03	1) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1.1) กิจกรรมวันลอยกระทง 1.2) กิจกรรมวันมาฆบูชา 1.3) กิจกรรมวันสงกรานต์ 1.4) กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1.5) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1.6) กิจกรรมวันไหว้ครู	1. จำนวนโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	3 โครงการ >3.51	งานบริหารทั่วไป/ งานส่งเสริมวิชาการ/ ศูนย์การเรียนรู้
<b>กลยุทธ์ที่ 3 สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคม</b>					
<b>มาตรการที่ 1</b> สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม	G-04	1) โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านสื่อ	1. จำนวนการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ	2 ครั้ง	งานบริหารทั่วไป
		2) โครงการเสียงตามสายในวันสำคัญต่าง ๆ	1. จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	1 ครั้ง	งานบริหารทั่วไป
<b>มาตรการที่ 2</b> เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาแต่ละประเทศ	G-04	3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่มีนักศึกษา เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยจัดกิจกรรม International Day หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site	1. จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่มีนักศึกษา	1 ครั้ง	งานบริหารทั่วไป/ งานส่งเสริมวิชาการ/ ศูนย์การเรียนรู้